
 

  

สรุปประเด็นส ำคัญในลักษณะค ำถำมและค ำตอบจำกกำรจัดกำรส่ือสำรสองทำง (two-way communication) กบัผู้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อสังหำริมทรัพย์ลักซ์ชัวร่ี (LUXF) ประจ ำปี 2567 

 

ตามท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ในฐานะบริษทัจดัการของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยล์กัซ์ชวัร่ี (LUXF) (“กองทนุรวม”) ไดจ้ดัให้มีการส่ือสารสองทางประจ าปี 2567 โดยเปิดโอกาส

สอบถามขอ้มูล ระหว่างวนัท่ี 24 กนัยายน 2567 ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2567  

ผูจ้ดัการกองทุนขอแจง้ใหท้ราบวา่ ผูจ้ดัการกองทุนไดร้วบรวมค าถามจากผูถื้อหน่วยจากการส่ือสารสองทางดงักล่าว

และจดัท าเป็นสรุปประเดน็ส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ค าถามท่ี 1  อยากทราบแนวโนม้ธุรกิจของคร่ึงปีหลงัและปีหนา้ 

ค าตอบ   ในคร่ึงปีหลงั 2567 คาดการณ์ว่าจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมา ไตรมาสท่ี 3 ท่ี 

  ผา่นมาเป็นช่วงฤดูฝน นอกฤดูท่องเที่ยว ลูกคา้มาพกัโรงแรมนอ้ย เป็นปกติทุกปี ส่วนไตรมาสท่ี 4 ฤดูท่องเที่ยว 

  ลูกคา้หลกัของโรงแรม เป็นกลุ่มประเทศยโุรปและกลุ่มอเมริกาเหนือ เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง  
    

 ในปี 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์นกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้ประเทศไทย จ านวน 39.5 ลา้นคน โดย 

 รัฐบาลให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมดีขึ้น โรงแรมจะไดรั้บผลบวก 

 จากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  
 

ค าถามท่ี 2  อยากทราบ Occupancy rate, ADR, REVPAR ของปีท่ีผา่นมาและประมาณการของปีน้ีและยอดจองห้องพกัใน 

ไตรมาสท่ี4 ปีน้ีเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ  ในปี 2566 นั้น โรงแรมมี Occupancy rate  61%, ADR 36,900 บาท, REVPAR 22,465 บาท ในปี 2567 

คาดการณ์ Occupancy rate, ADR, REVPAR ใกลเ้คียงกนัเทียบกบั ปี 2566 โดยคาดการณ์ว่ายอดจองห้องพกั

ของโรงแรมในไตรมาสท่ี 4 ปี 2567 อยูท่ี่ประมาณ 69%  

 

ค าถามท่ี 3  ปีท่ีผา่นมาไดรั้บค่าเช่าผนัแปรเท่าไหร่ 

ค าตอบ    ค่าเช่าผนัแปรท่ีกองทุนไดรั้บรู้เป็นรายได ้ในรอบปีบญัชี (1 ก.ค 66 -30 มิ.ย 67) จ านวน 97.6 ลา้นบาท  

 

 



 

 

ค าถามท่ี 4  ปีน้ีมี CAPEX ประมาณเท่าไหร่ 

ค าตอบ    โรงแรม ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย มีการปรับปรุงโครงการให้สวยงามสมบูรณ์ ระหว่างปี 2567 เป็นจ านวนเงิน

ประมาณ 34 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 3 โครงการหลกั ไดแ้ก่ ปรับปรุงวิลล่า เดินสาย Fiber Optic และปรับปรุง

ท่อน ้ า/ท่อดบัเพลิง อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการลงทุนเพ่ิมอีกประมาณ 40 ลา้นบาท ในปีถดัไป โดยเป็นการ

ปรับปรุงวิลล่า สปา และอื่นๆ 

 

 

 

 


